
527. Stjórnarfundur haldinn 26. september 2019 kl:18:00 
 
 

Keflavík íþrótta- og ungmennafélag, fyrirmyndarfélag ÍSÍ  
 

Mættir:  
Einar Haraldsson (EH), Kári Gunnlaugsson (KG), Þórður Magni Kjartansson (ÞMK),  
Bjarney S. Snævarsdóttir (BS), Eva Björk Sveinsdóttir (ES), Jónína Steinunn Helgadóttir (JH) og 
Sveinbjörg Sigurðardóttir (SS). 
Fjarverandi: Birgir Már Bragason (BMB) 
 

1. Fundargerð síðasta fundar 
Fundargerð yfirfarin og samþykkt. 
 

2. Innkomin bréf 
Tölvupóstur frá UMFÍ vegna 51. sambandsþings. Kjörbréf, seinna þingboð, dagskrá, tillögur, 
ársreikningur, fulltrúarfjöldi félagsmanna, nefndarálit 2017 og 2019 og aðild að UMFÍ. Móttekið. 
Tölvupóstur frá UMFÍ / formanni kjörnefndar vegna framboðs til formanns, stjórnar og / eða 
vararstjórnar UMFÍ. Móttekið. 
 

3. Send bréf 
Ýmsir tölvupóstar sendir á stjórnir deilda. 
 

4. 90 ára afmæli Keflavíkur 
EH fór yfir dagskrá 90 ára afmælis Keflavíkur 29. september. EH fór yfir stöðu mála. Ákveðið að setja upp 
salinn fyrir kvöldið kl. 12:00 á sunnudeginum. 
 

5. 51. Sambandsþing UMFÍ  
Sambandsþings UMFÍ verður haldið þann 11. – 13. október 2019 að Hótel Laugarbakka. 
Þingsetning er föstudaginn 11. október kl. 18:00 og áætlað er að slíta þingi sunnudaginn 13. október kl. 
14:00. Tillögur lágu fyrir fundinum og urðu nokkrar umræður um málið. Stjórnin ekki sátt við hvernig haldið 
er á málum varðandi inngöngu íþróttabandalag. Búið er að panta hótelherbergi á Gauksmýri 7 herbergi. Eins 
og stað er nú eru komnir fimm þingfulltrúar. Verið er að kanna með fjölda þingfulltrúa sem Keflavík á því að 
göng í Felix eru misvísandi. 
EH sagði frá fundi sem hann átti með fulltrúum Þróttar í Vogum, UMFN og Grindavík til að fara yfir 
væntanlegt sambandsþing UMFÍ.  
 

6. Önnur mál 
Ákveðið að kaupa kort að körfuknattleiksdeildinni fyrir stjórnarmenn. Framkvæmdastjóra falið málið. 
Ákveðið að kaupa enska boltann af sjónvarpi símans. Framkvæmdastjóra falið málið. 
 
Næsti fundur 10. október kl.18:00 
Fundi slitið kl. 19:00.  
Fundinn ritaði BS. 


